

Nguyễn Hồng Anh – Lớp 3A1
Trường Tiểu học Đoàn Khuê



Một mùa Hiến chương Nhà giáo nữa lại về, lòng em lại trào dâng và bồi hồi với bao nhiêu cảm xúc muốn nói. Em xin được gửi lời chúc mừng ngày hiến chương các Nhà giáo Việt Nam và xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô đã và đang dạy dỗ em đến ngày hôm nay.

Người đầu tiên mà em muốn gửi đến đó chính là Bố Mẹ của em, những người thầy đầu tiên của em. Từ lúc em được sinh ra, Bố Mẹ chính là người dạy cho em tập nói những tiếng bi bô đầu tiên, theo sát em những bước đi chập chững ban đầu. Bố Mẹ dạy cho em biết những bài học làm người, luôn đồng hành cùng em trong học tập và cuộc sống, cho em được phát triển trong môi trường tràn ngập tình yêu thương.



Khi em 15 tháng tuổi, Ngôi trường đầu tiên chào đón em đó là Trường Mầm Non Hoa Quỳnh, nơi đó như là gia đình thứ 2 của em mà em đã gắn bó suốt 5 năm cho đến khi bước chân vào tiểu học. Ở đó có các mẹ Hoa Quỳnh như mẹ Hà, mẹ Nhung, mẹ Đào, mẹ Hương đã luôn tận tâm chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cho em nhiều bài học hay. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi học em còn chưa quen hay khóc nhe, em đã được các mẹ Hoa Quỳnh ôm ấp vỗ về, dỗ dành. Nơi đây luôn tràn ngập tình yêu thương của các Mẹ dành cho các con đã để lại cho em nhiều kỉ niệm thời ấu thơ nhất.



Bước vào lớp 1, dưới mái trường tiểu học Việt Hưng, cô Bùi Thu Hương là giáo viên chủ nhiệm của em. Nhớ lại những ngày đầu mới đi học, em còn chưa quen nề nếp, cô đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn. Cô đã đến từng bàn, cầm tay em uốn nắn những nét chữ đầu tiên. Cô luôn nghiêm khắc nhắc nhở khi chúng em mắc lỗi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà ấm áp thể hiện tình yêu thương đong đầy của cô dành cho chúng em.



Lên lớp 2, em được học dưới mái trường tiểu học Đoàn Khuê. Một ngôi trường mới khang trang, rộng rãi và rất đẹp. Nơi đây em được thỏa sức đam mê, khám phá và sáng tạo với rất nhiều các hoạt động trải nghiệm bổ ích. Cô Mai là cô giáo chủ nhiệm lớp 2A1 của em. Vì dịch bệnh Covid mà cô trò chúng em phải học online hơn 7 tháng nhưng ở bên cô, em luôn thấy hình ảnh một cô Mai rất xinh đẹp, dịu hiền và chu đáo với các con. Những bài học cô giảng cho chúng em luôn dễ hiểu, gần gũi.



Thời gian trôi qua, năm nay em đã là học sinh lớp 3 rồi. Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A1 của em là cô Thẩm, một cô giáo có khuôn mặt hiền hậu với nụ cười dễ mến. Cô luôn tràn đầy nhiệt huyết và trái tim yêu nghề. Cô dạy dỗ chỉ bảo cho chúng em từng chi tiết nhỏ. Cô luôn quan tâm và động viên các bạn học sinh. Em nhớ nhất hồi tháng 9, tháng 10 em có tham gia kỳ thi Toán, cô đã động viên và dặn dò em trước khi đi thi. Em thực sự cảm động trước tình cảm của cô đã dành cho em và em cũng đã rất cố gắng để làm bài tốt nhất.



Mỗi ngày Em khôn lớn và trưởng thành đều có công lao dạy dỗ của Bố Mẹ và tất cả các Thầy Cô giáo. Công ơn này em mãi khắc ghi và em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công dạy dỗ của các Thầy Cô. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Em xin gửi lời kính chúc tới Bố Mẹ - người thầy đầu tiên của em và tất cả các Thầy Cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc tập thể giáo viên trường Tiểu học Đoàn Khuê hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn là người chấp cánh cho ước mơ của chúng em bay cao, bay xa.

